

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

# AMATA – ดูๆ กันไป เดียวก็รู้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

## ที่มาที่ไป...

ก็น่าจะจำกันได้กระมัง เพราะเห็นอเมกเซียนไปเมื่อไม่นานนี้นัก หรือก็ช่วงที่เกิด CoVID-19 นี้แหละครับ ซึ่งเห็นอเมกก็ได้อีกว่าได้ว่า ดูอาการของตลาด หรือ SET Index กันไว้ดี ๆ นะ ตามข่าวกันทุกวัน ท่านจะเจอแต่เรื่องของ ความเสี่ยงต่างๆ นาๆ อีกทั้งตัวเลขต่างๆ ก็ไม่ค่อยจะดูดีเอาเลย หลายๆ ท่าน หลายๆ ค่าย ก็ยังเดือนกันใหม่มูลค่าหรือราคาของหุ้นทางพื้นฐานว่า มันเต็มแล้วนะ มันแพงหรือเริ่มแพงไปแล้วนะ ไตรมาส 1 ยังขนาดนี้ ยังไม่ต้องเอ่ยถึงไตรมาส 2 พรอกนะ จะยิ่งสาหัสสาหัสกัลเลยนะ แต่เห็นอเมกก็ไม่ได้แย่งหรือถ่วงอะไรมากมายนักหรอก เพียงแต่ให้ท่านดูๆ ที่ตลาด หรือ SET Index นั้น อาการที่บอกว่าแพง ที่บอกว่าเต็ม ตลาดน่าจะไม่ดี หรือระวัง Sell in May and Go Away อะไรกันนั้น เป็นไงผ่านระดับ 1300 มาได้หน้าตาเฉย... แล้วนี่ เหมือนทำท่าทำทางจะขึ้น 1300 ได้เสียด้วยนี่ลี ขายไปแล้วจะกล้าซื้อคืนกันใหม่ หรือที่ยังไม่มี จะกล้าตามน้ำกันหรือเปล่า... จะให้ฟันธงหรือเต่งๆ กันไปเลยใหม่ละ อาจจะไม่ได้อายุขนาดนั้นเสียเลยที่เดียวกระมังครับ มันอาจจะขัดแย้งกับคำกล่าวตัวเองที่บอกว่า ในตลาดหุ้นไม่มีใครหรอกที่รู้จริง ก็แค่คาดการณ์หรือคาดหวังกันทั้งนั้นแหละครับ ใครจะคาดการณ์แม่นยำ คาดหวังได้ดีกว่ากันไปอีกเรื่อง... ของอย่างนี้ก็ดูๆ กันยาวๆ หน่อย อย่างเห็นอเมก ก็แค่เขียนในบทวิเคราะห์เทคนิคไว้เป็นแนวทางในการจะเล่น หรือใช้ในการวางแผนจะเล่น... ลองไปอ่านดูครับ ว่าถ้ายืน 1300 แล้วไปไหนหรือ ถ้าวอนที่ขึ้นมา 1300 แล้ว จะลงหรือไม่ ก็ต้องยังไง แก่งตัวแบบไหน ถึงจะยังดูดี เขียนไว้ทุกวัน

## ดูตามเกม...

นี่ก็อีกรูปแบบหนึ่งที่เห็นอเมกชอบเอามาเขียน เอามาบาดตา แล้วก็ ทำไม หลายๆ ท่านชอบคิดว่า หุ้นที่เขียน มันจะต้องขึ้นทันทีเลยหรือไง... จะกดๆ แล้วรอขึ้นวันอื่น ไม่ได้หรือไร

- แนวรับ : ... 13.9-13.6 หรือ ยืน 14.0 ก็ยังตามน้ำได้
- เป้าหมาย : ... 17.5-18.0 เป็นเป้าหมายตามรูปแบบราคา

Price Chart...(AMATA)



## ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น AMATA...** นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะ ที่ใช้คำว่า สูงสุด คินส์สามัญ เพราะเอาแค่เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ที่กูรูนักวิเคราะห์โบราณเขาคิดไว้ไม่ว่าจะเรื่อง Trend และ Pattern หรือ จะเป็นเรื่อง MA ง่าย ๆ แต่เนี่ย ก็จะมีรู้แล้วว่า ต้องเล่นยังไง... หรือ การดูจากหน้างานในป้ายวันวานมาแล้วนั้น ก็อาจจะทำให้ใครต้องมีหุ้นมาก่อนบ้างแล้ว... เอาเป็นว่า ตามภาพนั้นนั้น สัญญาณทางเทคนิคระยะสั้น ถือว่าดูดี วันเสียแล้วว่าจะมีการลงมาต่ำกว่า 13.00 เสียก่อนเท่านั้น หรือถ้าจะว่าไปแล้ว ถ้าจะลง ก็อาจจะสู้ได้ถึงระดับ 12.0 เลยนะ แต่เนี่ย ต้องเป็นการมองยาวๆ หน่อย... แปลว่า หากลงต่ำกว่า 12.0 เลยนั้น ก็จะไม่เหมาะที่จะมีหุ้นในพอร์ต

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน